



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 11 พ.ค. มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,919 ราย ยอดสะสม 86,924 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 452 ราย หายป่วยแล้ว 57,037 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 29,435 ราย การฉีดวัคซีนให้กับประชาชน มีผู้รับวัคซีนแล้ว 1,898,454 คน สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ป่วยสะสม 160,299,564 ราย เสียชีวิต 3,330,113 ราย รักษาหายแล้ว 138,040,518 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ WHO ประกาศให้ โควิดสายพันธุ์อินเดีย B.1.617 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลก อย.สหรัฐฯ อนุมัติใช้ฉุกเฉินวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของบ.ไฟเซอร์ อิงก์ และ ไบโอเอนเทค เอสอี สำหรับเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 12-15 ปี ด้านที่มวิจัยสหรัฐฯได้นำวัคซีน Moderna และ Pfizer ไปทดสอบกับโควิดสายพันธุ์อินเดีย พบหนี้ยการยับยั้งของแอนติบอดีสูงถึง 7 เท่า แต่ยังไม่เพียงพอที่ภูมิคุ้มกันจากวัคซีน 2 เข็มจะยับยั้งไวรัสได้อยู่ บราซิล เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยดาร์วินโดรม ผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่มีอายุ 18ปี ขึ้นไป ล่าสุด สั่งระงับการฉีดวัคซีนโควิด ของแอสตราฯ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ โดยมี 22 จาก 27 รัฐของบราซิลระงับการใช้วัคซีนแล้ว อินเดีย เตือนกรณีพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มี ภาวะติดเชื้ออวัยวะ ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติที่จมูก ดวงตา และสมอง หรือกรณีร้ายแรงที่สุดคือถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งแม้จะเป็นอาการที่ไม่พบได้บ่อยนัก แต่ขณะนี้มียาจำนวนผู้ป่วยโควิดที่มีอาการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น มาเลเซีย ล็อกดาวน์ประเทศถึงม.ย. หลังพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ มาเลเซีย ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชุดแรก ที่พัฒนาโดยซิโนแวค ไบโอเทค และ ผ่านกระบวนการบรรจุและปิดผนึกในมาเลเซีย ไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ฮองกง จะไม่บังคับแรงงานต่างชาติฉีดวัคซีนโควิด-19หลังถูกวิจารณ์ว่าเลือกปฏิบัติ ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์อินเดียสองรายแรกในประเทศ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. รพ.ธนบุรี ชี้แจงขอโทษอก.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-เอกสารจาก บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ลงนามโดย นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นลิน วนาสิน กรรมการบริหาร ชี้แจงกรณี นพ.บุญ วนาสิน กล่าวให้สัมภาษณ์ กรณีนำเข้าวัคซีนทางเลือกสำหรับรพ.เอกชน โดยขาดฟังองค์การเภสัชกรรม คิดค่าบริหาร 10% ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บริษัท ธนบุรี ฯ ขอเรียนชี้แจงว่า รู้สึกเสียใจที่ข้อความดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของอก. จึงกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอเรียนว่า มิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอก. แต่อย่างไร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ch7, thaipbs, topnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี รพ.เอกชน อ้าง อก.หักค่าหัวคิววัคซีนทางเลือก 10% ว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากกลไกซื้อขายวัคซีนตามปกติจะต้องมีค่าดำเนินการ ตรวจสอบและตรวจคุณภาพวัคซีน ค่าจัดส่ง รวมถึงค่าแหวต(vat) เหมือนกรณีการจัดซื้อวัคซีนของกรมควบคุมโรคที่สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค ก็ต้องจ่ายค่าดำเนินการส่วนนี้เช่นกัน ยืนยันว่าเป็นระเบียบการซื้อขายตามปกติ ไม่มีการคิดค่าหัวคิว การที่ อก.เข้ามาเป็นสะพานกลางเชื่อมระหว่างผู้ผลิตวัคซีนกับ รพ.เอกชน เป็นไปตามคำขอที่ภาคเอกชนระบุว่า ไม่สามารถจัดซื้อได้เอง ทำให้ อก.เข้ามาช่วยซื้อ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลัก ซึ่งจะสั่งซื้อตามจำนวน ตามความต้องการของเอกชนทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ch7, thaipbs, topnews)

-นพ.วิฑูรย์ ต่านวิฑูรย์ ผอ.อก. กล่าวว่า อก.เป็นเพียงหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการซื้อวัคซีนทางเลือก ซึ่งในหลักปฏิบัติทางโรงพยาบาลเอกชนจะมีการสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน เมื่อเจรจาได้แล้วจำนวนเท่าไร ก็จะต้องนำจำนวนวัคซีนที่ได้ไปบวกเพิ่มค่าจัดส่ง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการประมาณ 3-5% และค่า Vat 7% ก่อนหน้านั้น อก.ซื้อวัคซีนให้กับกรมควบคุมโรค ก็จะต้องมีการคิดค่าจัดส่ง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่า Vat ในอัตราเดียวกันเช่นกัน แต่ยืนยันว่าไม่มีการบวกเพิ่มค่าบริหารจัดการ 10% ตามที่มีข่าวแต่อย่างไร

2. ตำรวจไม่ยอมฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- "โฆษก ตร." เผย "ผบ.ตร." กำชับให้ผู้บังคับบัญชาลงไปทำความเข้าใจตำรวจ เหตุที่ต้องฉีดวัคซีน เพราะต้องทำงานใกล้ชิด ปชช. หลังพบกำลังพล 2.4 แสนคน ฉีดวัคซีนเพียง 1 หมื่นคน และมีตำรวจติดโควิด 819 นาย

3. ยอดจองวัคซีนน้อย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ChiangmaiNews)

-ยอดจองฉีดวัคซีนจ.เชียงใหม่ เป้า 6.1 แสนราย จองเข้ามาแค่ 4 หมื่น ผอ.รพ.นครพิงค์ ย้ำวัคซีนทุกตัวมีผลข้างเคียงเพราะร่างกายต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ฉีดไปแล้วหลาย 100 ล้านโดส ยังไม่มีปัญหา สัปดาห์หน้า สสจ.จะออกไปเคาะประตูบ้าน โดยความช่วยเหลือของอส. และ จนท.รพ.สต. เข้าไปสอบถามทุกคน ไม่ใช่แค่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเท่านั้น เพื่อต้องการทราบข้อมูลว่า ประชาชนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนมีจำนวนเท่าไร จะได้จองวัคซีนให้กับคนเชียงใหม่ทั้งหมด ทันทีที่กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว

4. ข้อเสนอแนะนักการเมือง

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-นายธนธร จิงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ระบุ ขณะนี้ฉีดวัคซีนได้ 1 เปอร์เซ็นต์กว่า ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ จำนวนการฉีดคงเพิ่มขึ้นไม่มากจนกว่าจะถึงปลายเดือนมิ.ย.ที่ลือตใหญ่เข้ามา ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และ ขอเชิญชวนประชาชนไปรับการฉีด เผยการบริหารวัคซีน หรือกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาวัคซีนที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ของปีที่ผ่านมาแล้วผิดพลาด ก็คงต้องแก้ไขความผิดพลาด จัดหาวัคซีนให้ได้มากขึ้น หลากหลายขึ้น และ เร็วมากขึ้น ให้กำลังใจจนท.สธ และ ก.ต่างประเทศ ที่พยายามจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชน ฝ่ายรัฐบาลตระหนักในความผิดพลาดของตัวเองและเร่งแก้ไข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โปสตรักซ์เขียน เรื่อง “มวยวัคซีน” ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ โควิดแพร่ระบาดปีที่แล้ว คลัสเตอร์สนามมวย ท่านนายกฯ บอกจะเอาวัคซีน “แอสตราเซนเนกา” ที่ผลิตได้เองในอนาคตกลางปี 64 ฉีดให้คนไทย 26 ล้านโดส ต่อมาสั่งเพิ่มวัคซีนทิพย์ จาก 26 ล้านโดส เป็น 61 ล้านโดส กว่าจะผลิตส่งวัคซีนได้ไป เดือนมิ.ย.64 จึงจำเป็นต้องพึ่งวัคซีนสูตรเส้นเงิน ประสิทธิภาพ 50:50 จำนวน 2 ล้านโดส ยี่ห้อ “ซิโนแวค” ที่เจ้าสัวใหญ่มีหุ้นอยู่อย่างเร่งด่วน เพื่อเอามาฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์ แต่ท้ายสุดไม่กล้าฉีด บอกว่าอายุเกิน 60 ปีแล้ว ขอรอวัคซีน “แอสตราเซนเนกา” ไม่สนใจยี่ห้อ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา แต่อย่างไร พอมาระบาดระลอกสาม สั่งเพิ่มจำนวนวัคซีนทิพย์เป็น 100 ล้านโดส และจะฉีดให้เสร็จภายในสิ้นปี 64 นี้ ล่าสุด เพิ่มวัคซีนทิพย์ จาก 100 ล้านโดสเป็น 150 ถึง 200 ล้านโดส แต่ไม่มีแผนใดๆ รองรับว่า วัคซีนจำนวนมากขนาดนั้น จะให้ใครฉีด ฉีดที่ไหน กระจายวัคซีนให้ทั่วถึงอย่างไร ขณะนี้จึงมีการเผารอ “วัคซีนคนจน (วัคซีนที่รัฐจัดให้)” กับ “วัคซีนคนรวย (วัคซีนทางเลือก)”

5. ผู้สูงอายุไม่รู้จักรัก แอปฯหมอมพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptv)

-จากการสำรวจความเห็นประชาชนย่านชานเมือง พบว่า หลายคน กังวลเรื่องคุณภาพวัคซีน ขณะที่ อีกหลายคน ยังไม่รู้จักรักแอปหมอมขณะ นางพะเยา ต้นหยี แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง วัย 61 ปี มีคุณสมบัติเข้าข่ายสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ แต่เธอตกใจและระบุว่าเพิ่งทราบว่ามีแอปพลิเคชันนี้จากนักข่าว ขณะที่ ทิพย์พรรณ อายุ 68 ปี แม่ค้าขายส้มตำ ในชุมชนเดียวกัน เปิดเผยว่าไม่เคยรู้จักแอปพลิเคชันนี้มาก่อน ปกติโทรศัพท์ของเธอเอาไว้โทรเข้า-ออกเพียงเท่านั้น มองว่าการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ ทำให้เกิดความยุ่งยาก คิดว่าน่าจะมีผู้สูงอายุที่ไม่รู้จักอีกจำนวนมาก และ ยืนยันหากมีคนลงทะเบียนให้ก็จะไม่ลง ยกเว้นว่าจะมีหนังสือจากโรงพยาบาลให้ไปฉีดวัคซีน และต้องได้พูดคุยกับแพทย์ก่อนเท่านั้น จึงจะยอมฉีด

-พยาบาลร.ส.ต.เชียงรากน้อย ให้เหตุผลถึงยอดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนในพื้นที่น้อย เนื่องจากพบปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในวัคซีน แม้แต่ต่อสม. ก็ยังไม่เชื่อมั่น ทำให้ชาวบ้านขาดความมั่นใจ

6.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-จนท.ห้องตรวจ swab ของรพ.พระนารายณ์มหาธาตุติดเชื้อโควิด สังกัดห้องแล็บ กักตัวทั้งแผนก 29 ราย เป็นเวลา 14 วัน

7. ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)

-จ.นนทบุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 261 ราย พบปัจจัยเสี่ยง ตลาดสด และครอบครัว ไม่มีอาการถึง 200 คน

-จ.เชียงใหม่ คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งยกระดับเฝ้าระวังผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบิน DD008 “ดอนเมือง-เชียงใหม่” ของสายการบินนกแอร์ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากกรณี 3 ผู้ติดเชื้อขึ้นเครื่องที่อยู่ระหว่างรอผล พร้อมสั่ง Grab Food นำไรเดอร์ทุกคนตรวจคัดกรองให้ครบภายใน 3 วัน หลังไม่ยอมให้ความร่วมมือ

8.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า,สยามรัฐ, js 100)

-เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้แชร์ข่าวเฟคนิวส์ ดังนี้ 1.ทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ สถานที่โบสถ์พระมหาไถ่ 2.ข่าวดี! คนกทม. จากที่ หมอมพร้อม ระบุให้ผู้ที่อายุ 18- 59 ปี ต้องรอ วันที่ 19 กรกฎาคม จึงจะลงทะเบียน จองวัคซีนได้ คนกทม.ไม่ต้องรออีก 2 เดือน 3.ข่าวล่าสุด เปิดให้ประชาชนทั่วไปไม่ว่าเขตไหนๆ ก็ฉีดวัคซีนได้ 4.พรุ่งนี้ทางกทม.จะตั้งเต็นท์ฉีดวัคซีนให้แก่คนทั่วไปไม่จำกัดภูมิฐานะ อายุ ฯลฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นที่แรก สำหรับการฉีดที่ลาดพร้าวในวันที่ 12 พ.ค.นั้น ไม่ใช่เป็นการฉีดให้แก่คนทั่วไป แต่เป็นการฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงทดสอบระบบ เฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านหน้าอาสาสมัครที่ได้รับการลงทะเบียนกับสำนักอนามัย กทม.แล้วเท่านั้น สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ติดตามความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนต่อไป ขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับกลุ่มเป้าหมายของสำนักอนามัย จงด่วนเดินทางมายังจุดให้บริการดังกล่าว

9.แจ้งจับเพจคนไทยยุค หมิ่นประมาท รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน)

-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย เข้าแจ้งความที่บก.ปอท. กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับ ผู้ดูแลเพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อบัญชีว่า “ KTUK - คนไทยยุค ” ฐานความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยหมิ่นประมาท มีการโฆษณาเผยแพร่สู่ประชาชนว่า “น่าขยะแขยง กับการหาแตกของอนุทิน รัฐมนตรีที่หาแตกกับประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง” เป็นหาเงินเข้ากระเป๋าของอนุทิน และ ภูมิใจไทย มัดมือชก เอา วัคซีน Moderna เข้าไทย แต่เอกชนต้องซื้อผ่าน อภ.เท่านั้น และบอร์ด อภ. 6 ใน 11คน คือคนของภูมิใจไทย และตอนนี้ นิ่งรอเก็บเงิน นี่คือเหตุผลทำไมไม่ให้เอกชนนำเข้าเอง

10. ญาติฝากยาเส้น กระท่อมให้ผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-สื่อโซเซียลแชร์เรื่องราวของผู้ป่วยโควิด19 ซึ่งมีการโพสต์ข้อความในเพจพ.พระพรหม อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช หลังมีญาตินำของมาฝากให้ผู้ป่วยโควิด19 ที่นอนรักษาตัวอยู่ในรพ.สนาม โดยสิ่งที่นำมาฝากคือ ยาเส้น ใบบายสูบ และ ใบกระท่อม ทางเพจระบุว่า กฎต้องเป็นกฎ ฝากแจ้งญาติมารับคืนด้วย ไม่นอญญาติให้นำส่ง

11. หลอกขายสมุนไพรต้านโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน)

-โลกโซเซียลได้มีการแชร์ภาพของแพทย์รายหนึ่ง โพสต์ภาพถุงยาแคปซูลสีม่วงจำนวนมาก พร้อมข้อความระบุว่า "เจอ severe covid 19 (อาการโควิด-19 ขั้นรุนแรง) ก็หนักหนาแล้ว มาเจอ agranulocytosis (เกิดภาวะเม็ดเลือดขาว) จากยาสมุนไพรต้านโควิดอีก น้ำตานองหน้า" เมื่อถามว่าเป็นยาอะไร แพทย์รายดังกล่าวตอบว่า เป็นสมุนไพรไทยบวกกับสมุนไพรจีนมารวมกัน นำมาบรรจุเป็นแคปซูล แต่ไม่ใช่ฟ้าทะลายโจรหรือกระชาย ผู้ป่วยระบุว่าได้มาจากคลินิกแห่งหนึ่ง เมื่อถามถึงอาการผู้ป่วยที่รับประทานยาเข้าไปว่าเกิดภาวะเซลล์เม็ดเลือดลดลงทุกชนิด (pancytopenia) หรือไม่ แพทย์รายดังกล่าวระบุว่า ยังไม่ถึงขนาดนั้น เพียงแค่จำนวนเม็ดเลือดขาวสมบูรณ์ (anc) เหลือแค่ 300 เท่านั้น

ขณะที่บางคนแนะนำให้ให้นำตัวอย่างยาสมุนไพรดังกล่าว ส่งให้ศูนย์พิษวิทยาพิษสุฉฉฉ และหาแหล่งจำหน่าย ก่อนแจ้งตำรวจและ สคบ. เพื่อดำเนินคดีต่อไป

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, thailandplus)

-คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 มีมติปรับแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ใช้กลยุทธ์ฉีดวัคซีนปูพรมในพื้นที่ระบาด คือ กทม. และปริมณฑล เร่งรัดให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการฉีดเชิงรุกนอกโรงพยาบาล ล่าสุด รมว.คมนาคม เสนอใช้พื้นที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน มีความกว้างขวางและ รองรับคนได้จำนวนมาก กลยุทธ์การปูพรมฉีดวัคซีนใน กทม.และปริมณฑล จะมีทั้งวัคซีนของซิโนแวคและแอสตราเซนเนกา เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมจะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาอีก 2.5 ล้านโดส และวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ที่คาดว่าจะส่งมอบช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้อีก 1.7 ล้านโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., ไอเอ็นเอ็น, สยามรัฐ, บ้านเมือง, มติชน bangkokbiznews)

-รองนายกฯ และ รมว.สธ. ตรวจสอบเยี่ยมรพ.บุรุษรัคัม สำหรับรับผู้ป่วยสีเหลืองกทม.และปริมณฑล เตรียมเปิด 14 พ.ค.นี้ เบื้องต้นรับผู้ป่วยได้ประมาณ 1,200 คน สามารถเพิ่มเตียงได้ 3,000 – 5,000 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thejournalistclub, thaigov, thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แถลงข่าว ระบุว่า ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ ขอให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ลูกหลานช่วยลงทะเบียน หมอพร้อม หรือ แจ้งสม. รพ.สต./ รพ.ใกล้บ้าน เพื่อรับการฉีดวันที่ 7 มิ.ย. ส่วนการฉีดกลุ่มอื่นก็เตรียมงานคู่ขนานไป และอาจจะฉีดได้เร็วตามการจัดหาวัคซีนที่ได้มา ทั้งนี้ การมีวัคซีนไม่สำคัญเท่าการฉีด เราต้องช่วยคนในบ้าน พาไปรับลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับการฉีดเร็วที่สุด ย้ำฉีดวัคซีนเข็มแรกป้องกันการป่วยได้ร้อยละ 76 และลดการเสียชีวิตร้อยละ 80

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรมต.ประจำสธ. กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอาการหนัก ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เราจึงให้วัคซีน 2 กลุ่มนี้ก่อน เพราะผลการศึกษาวัดชีวิตทุกชนิดช่วยลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิตได้ ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 มีข้อสรุปว่ามั่นใจว่าจะมีวัคซีนเข้ามาจำนวนมากประมาณ 10 ล้านโดสในเดือน มิ.ย. จะต้องมีฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีการฉีดหลายรูปแบบ คือ 1.การฉีดในสถานพยาบาล 2. ฉีดในสถานที่อื่นๆ เช่น ศูนย์การค้า ยิมเนเซียม 3.การฉีดด้วยรถให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่รุกเข้าไปในพื้นที่ เช่น ตลาด ชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง และ 4. ให้แต่ละองค์กรดำเนินการจัดฉีดเอง เช่น ทหาร ตำรวจ ที่มีรพ. หรือโรงงาน ที่มีรพ. ประกันสังคมอยู่แล้ว ทั้งนี้การฉีด ไม่ว่าจะในรูปแบบใดต้องมีการเฝ้าระวัง สังเกตอาการ 30 นาที เช่นเดิม สำหรับพื้นที่กทม. มีการพิจารณาว่าน่าจะใช้วัคซีนประมาณ 7.5 ล้านโดสสำหรับฉีดเข็มแรก ให้กับประชากร 7.5 ล้านคน ฉีดครอบคลุมประชากรทุกคนในพื้นที่ รวมถึงแรงงานต่างด้าวกว่า 2 ล้านคนด้วย ซึ่งกรณีแรงงานต่างด้าวจะไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นแรงงาน ถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จากจำนวน 7.5 ล้านโดสนี้ ตั้งเป้า ต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 70% หรือ ประมาณ 5 ล้านคน (5 ล้านโดส) ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม. ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5 % ของประชากร เบื้องต้นภายในเดือนพ.ค.จะมีวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเข้ามาก่อนประมาณ 1 ล้านโดส แต่ยังมีวัคซีนที่ชัดเจนไม่ได้ ก็จะถูกนำมาใช้ในพื้นที่การระบาด

-นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กล่าวว่า ช่องทางการเข้าถึงระบบหมอพร้อม ได้ออกแบบไว้ทั้งระบบดิจิทัลและอนาล็อก ช่องทางที่ 1 ระบบดิจิทัล คือ Application และไลน์หมอพร้อม เป็นช่องทางสำหรับประชาชนเขตเมืองที่มีสมาร์ตโฟน ช่องทางที่ 2 ระบบอนาล็อก สำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด และพื้นที่ชนบท จะมีสม.ในพื้นที่เข้าไปสำรวจข้อมูล หรือแจ้งความประสงค์ผ่านรพ. สต ใกล้บ้าน โดยทั้ง 2 ทางเชื่อมโยงข้อมูลกัน ปัญหาที่พบในช่วงนี้คือ ไม่สามารถเลือกและจองคิวรพ.ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในกทม. และเป็นรพ.เอกชน อาจมาจากรพ.เอกชนส่วนใหญ่จะเลือกให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยของรพ.ก่อน ยังไม่นอญญาติให้ผู้ที่ไม่เคยมารับบริการเข้ามาจองในระบบ หรือมีคนจองเต็มแล้วหรืออาจจะกำหนด เปิดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการของรพ. ขอให้ท่านเลือกโรงพยาบาลอื่นจากฐานข้อมูล ขณะนี้ในกรุงเทพฯ ยังเหลืออีกประมาณ 7 แสน ถึง 8 แสนคิว ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐที่ยังสามารถจองได้ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อไม่ตรง เช่น ชื่อถูก นามสกุลผิด อาจเกิดจากการส่งรายชื่อจากหลายรพ.ที่ท่านรักษาอยู่ไม่ตรงกัน หรือมีการเปลี่ยนนามสกุล สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่รพ.ที่รักษาใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนหมอพร้อม 02792 2333 ได้เพิ่มคู่สายจาก 100 คู่สาย เป็น 160 คู่สาย และให้บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้น

ประเด็นข่าว

ไป สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานคลินิกเอกชนในต่างจังหวัด ติดต่อกันที่สสจ. ส่วนกทม.ติดต่อกันที่สำนักอนามัยกทม. และกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่มีรายชื่อแจ้งกับสถานพยาบาลใกล้บ้านที่รักษาอยู่เป็นประจำได้ และได้แก้ไขระบบให้ผู้ที่เกิดก่อน 1 ม.ค. 2505 ลงทะเบียนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ยังไม่จัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ส่วนกลุ่มโรคอ้วนซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน ขอให้ไปแจ้งชื่อกับรพ.ที่รักษา เพื่อนำชื่อเข้าระบบต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์,ไทยโพสต์)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผยไทยเข้มมาตรการสำหรับคนต่างชาติที่มาจากประเทศเสี่ยงสายพันธุ์อินเดีย เพื่อป้องกันไม่ให้ระบาดในไทย หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียรายแรก ในสถานที่กักกันตัวที่รัฐกำหนด (SQ) ซึ่งรายดังกล่าวเดินทางเข้ามาตามระบบที่วางไว้ ทำให้ตรวจพบได้เร็วและเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันที่ทั้งที่ แต่ที่นำห่วงคือบริเวณพื้นที่ชายแดน ขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นผู้ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยเร็ว

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า กรณีเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ได้มีมาตรการสำหรับคนต่างชาติที่มาจากประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และเนปาล โดยมีการชะลอชั่วคราวการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือ certificate of entry (COE) ทำให้คนต่างชาติยังไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ แต่กรณีคนไทยที่กลับจากประเทศดังกล่าวจะได้เข้าสู่ระบบการกักตัวใน SQ ตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถช่วยให้ตรวจจับโรคได้เร็วและป้องกันเชื้อแพร่กระจายในวงกว้างได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, bangkokbiznews)

-กรมอนามัย สนับสนุนให้คนไทยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หลังพบความเสี่ยงติดเชื้อมาจากการสัมผัสกับคนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานสูงขึ้น แนะนำประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ลดความรุนแรง และพบแพทย์ได้เร็วหากมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19

-กรมอนามัย อาสาเป็นสื่อกลาง ปันน้ำใจจัดตั้ง "ตู้ปันสุขกรมอนามัย" ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณโรงอาหารกรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 6-31 พ.ค.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, pptv, 77kaoded, kapook)

-ด้านนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ ลำปาง เผยแผนบริหารจัดการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 เบื้องต้นหน่วยงานสาธารณสุขนำข้อมูลสุขภาพประชาชน เข้าสู่ระบบข้อมูลของสธ. เพื่อจองการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยบริการ และจองวัคซีนจากรัฐบาลให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนของจังหวัด สรุปยอดจองฉีดวัคซีนแล้ว 223,976 ราย ตั้งเป้าหมาย 5 แสนราย โดยให้ออสม.และหมออนามัย เดินเท้าเคาะประตูบ้าน อธิบายเรื่องฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบ ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2ช่องทาง โดยลงทะเบียนหมอพร้อม หรือ ให้ออสม. หมออนามัยลงทะเบียนให้ ด้านนพ.สสจ.เผย เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนได้ถึง 500,000-600,000 คน สามารถถอดหน้ากากดำเนินชีวิตประจำวันได้

-นายกฯ ชื่นชมการมีส่วนร่วมในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, มติชน, ข่าวสด, newtv, thaipbs, thailandplus)

- 3 คณบดีประกอบด้วย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี และ ศ.นพ.สุทธิพงษ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวในการเสวนาเรื่องผ่าวัคซีนโควิด-19 กับ 3 สถาบันการแพทย์ โดยร่วมกันเรียกร้องให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ และหันมาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกัน ลดความรุนแรงของโรค วัคซีนผู้ป่วยโควิด 3 สถาบันพบเฉลี่ยที่ละ 150-200 คน แต่ภาพรวม ประเทศพบผู้ป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจ 400 คน และ ร้อยละ 25 มีแนวโน้มรุนแรง ในจำนวน 1 ใน 4 มีโอกาสเสียชีวิต หากให้วิเคราะห์สถานการณ์การเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยส่วนหนึ่งมาจากกรณีคนหนุ่มสาวไม่ได้ป้องกันตนเอง ยังคงมีการสังสรรค์ และพบ ภาวะ โรคอ้วน หรือมี BMI30 เสี่ยงป่วยรุนแรงและชีวิตและพบการติดเชื้อในครอบครัวการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ และลดภาระงานของแพทย์ ที่ขณะนี้ ภาระงานล้นมือ โดยวันที่โรงพยาบาลศิริราช มีการขยายห้องผู้ป่วยวิกฤตออกมากเป็น 3 เท่า

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ตอนนี้เฝ้าระวังจับตาดูอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากธรรมชาติไวรัสจะมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา สำหรับการระบาดกลุ่มก้อนพ่อค้าพลอยที่จันทบุรี มีการตรวจสอบยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่สายพันธุ์อินเดีย สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขต้องมีมาตรการจัดการที่รวดเร็ว สิ่งที่เรากังวลและมีการพูดคุยกันตลอด คือการเข้ามาของเชื้อกลายพันธุ์ตามแนวชายแดน เพราะช่วงเวลาเพียง 4 เดือน มีรายงานคนลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายมากถึง 15,000 คน จึงต้องเข้มงวดตามแนวชายแดนไทยที่ติดกับเมียนมา มาเลเซีย กัมพูชา เส้นทางที่เชื่อไวรัสจากอินเดียจะเข้ามาในไทยได้ จะผ่านปากีสถาน ผ่านพม่าใช้เวลาไม่นานหรือประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ถึงไทยได้ ฉะนั้นตามแนวชายแดนต้องเฝ้าระวังเข้มข้น

- ศ.นพ.ปิยะมิตร กล่าวยอมรับการระบาดรอบนี้จากโควิดสายพันธุ์อังกฤษ รุนแรงมากขึ้น อัตราการติดเชื้อป่วยเพิ่มขึ้น 15 เท่า จากเดิมอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.2-0.3% และปัจจุบันอยู่ที่ 0.6-1%

- ส่วนจุฬาลงกรณ์ รักษาผู้ป่วยไปแล้ว 1,000 คน และอยู่ในฮอสพิเทล 200 คนจากรักษา พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อลงปอดเร็วมากขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มเตียงผู้ป่วยในห้องไอซียูมากขึ้น

- "ศิริราช"เผยผลการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในบุคลากร13,596 ราย ร้อยละ 94 ได้รับวัคซีน Sinovac ตามความสมัครใจและตามเกณฑ์ที่ สธ.กำหนด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ กล่าวในรายการ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" ทางช่อง 9 MCOT HD เสนอรัฐ ปรับแผนฉีดวัคซีน เนื่องจากตอนนี้การระบาดสูงขึ้นควรจะฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด โดยแบ่งฉีดให้คนในแผนเดิมคือ

ประเด็นข่าว

ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง 50% อีกทุกช่วงวัย 40% และ ให้คนที่เดินเข้ามาฉีดเอง 10% มีความยืดหยุ่นสูง และต้องปรับให้เร็ว และ สัดส่วนดังกล่าวสามารถปรับได้รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มการบริหารจัดการวัคซีน ต้องเข้าไปหาคนที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อได้ง่าย โดยหาพยาบาลหรือนักเรียนพยาบาล หรือพยาบาลที่เกษียณไปแล้วมาช่วยฉีด และต้องสื่อสารอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าผลข้างเคียงมีเหมือนกัน และต้องฉีดให้เร็วที่สุดและมากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน)

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพลสต์ข้อความ 7 เหตุผลที่คนไทยควรฉีดวัคซีน ดังนี้ ฉีดฟรี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยสูง ไม่โคม่าและไม่ตายถ้าติดเชื้อ ฉีดเพื่อชาติ คุ่มครองคนที่คุณรัก ฉีดแล้ว(ชีวิต)ได้ไปต่อ ระบุว่า สังคมไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพลสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับกรณี "ทำไมคนอ้วนถึงมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้โพลสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ไขข้อข้องใจวัคซีนโควิด -19 ย้ำ ซีโน แวกปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์ต่ำ ยืนยันวัคซีนแต่ละชนิดมีข้อดี จุดแข็ง จุดอ่อนที่แตกต่างกัน พร้อมชวนประชาชนหากถึงคิวรับวัคซีนควรออกมารับโดยเร็วไม่ควรรอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (77kaoded)

-สสจ.นครพนม เดินหน้ามาตรการเคาะประตูปฏิบัติการเชิงรุก รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเคลื่อนที่พร้อมกับมีการตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ให้กับผู้ที่สมัครใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนข้อมูลโควิด - 19 จังหวัดนครพนม โทร 082-8498155 และ 061-0192999

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ , เดลินิวส์ , ผจก., มติชน,ไทยโพสต์, js100)

- นายกฯ เผย โพลสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ในหัวข้อ วัคซีน 'วาระแห่งชาติ' ของไทย ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเมื่อใด คือ วัคซีน ซึ่งรัฐบาลมีแผนจัดหาทั้งในระยะยาวและระยะฉุกเฉิน มั่นใจรัฐหาวัคซีนครบ 150 ล้านโดสได้แน่ เชิญชวนประชาชนเข้าฉีด เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แจงไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน ผลิตแอสตราเซนเนกา ยันวัคซีนมีมาตรฐาน-ประสิทธิภาพ

-นายกฯ มีกำหนดตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 ท่ามสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ในวันที่ 12 พฤษภาคม เวลาประมาณ 13.30 น. ซึ่งเป็นวันแรกที่จะให้บริการ 1,000 คนต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. วันที่ 13 พ.ค. เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมจุดฉีด ที่สามย่าน มิตรทาวน์ และ จามจุรีสแควร์ และ วันที่ 14.00น. เวลา 09.00 น. ณ รพ.บุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ส่วนเวลา 14.00น. ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางกะปิ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและช่างภาพติดตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

-ผู้ว่าฯ กทม. เผย ในสัปดาห์นี้จะทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีน 3 แห่ง ได้แก่ วันที่ 12 พ.ค. บริเวณชั้น 3 สกายฮอลล์ ห้างฯ เซ็นทรัลลาดพร้าว วันที่ 13 พ.ค. บริเวณสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน และวันที่ 14 พ.ค. บริเวณชั้น 4 เอ็มซีซีมอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยฉีดกลุ่มเสี่ยงได้แก่ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พนักงานขับแท็กซี่ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานขับเรือ และครู เป็นต้น

-นายกฯ มอบเงินและกรมธรรม์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ปัญหาโควิด-19 จำนวน 24 ราย จากเงินบริจาค บัญชี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

-โฆษก ศบค. ระบุ ต้องขอบคุณจังหวัดต่างๆ ที่ช่วยเปิดให้คนมาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด ยืนยันว่า การฉีดวัคซีน เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเลขาฯ สมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 แจงที่ประชุมว่า นายกฯแจ้งในที่ประชุม ครม.ถึงมาตรการ ที่ให้ผู้ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด แทนที่จะอยู่ 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งยอดลงทะเบียน 1.7 ล้านคน จากยอดที่จะให้ลงทะเบียน 16 ล้านคน จึงขอให้ขยายกลุ่ม เป้าหมายลดนี้ด้วย เพื่อให้คนที่อยากรับวัคซีนที่นอกเหนือ 2 กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนด้วย

-รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย สภาพัฒนา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ภาคเอกชน ตามมติที่ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบเพิ่มประชากรวัยแรงงานระบบประกันสังคม รวม 16 ล้านคน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีสำนักงานประกันสังคม และจังหวัด เป็นผู้รวบรวมจำนวนและรายชื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกัน เร่งฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงและประชาชนทุกคน ให้มากที่สุดและเร็วที่สุด สำหรับใน กทม. จัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกรพ.ทั่วพื้นที่ กทม. 25 แห่ง เน้นกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก เช่น คนขับรถสาธารณะ แท็กซี่ วินจยย. พนักงานกวาด พนักงานเก็บขยะ ครู บุคลากรทางการศึกษา จนท.ท่าอากาศยาน การไฟฟ้า การประปา การท่าเรือ โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนครบทั้งหมด 25 แห่งในวันที่ 21 พ.ค. มีเป้าหมายจะฉีดวันละ 50,000 คนให้กับประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยง

-ศบค.สั่งมหาดไทย ให้ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัด พิจารณาจัดสรรโควตาวัคซีนฉีดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร หลังสมาคมภัตตาคารไทยร้องขอความช่วยเหลือ

-คปภ. เข้าพบนายกฯ เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและจนท.ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 270,000 ราย วงเงินคุ้มครอง 275,410 ล้านบาท เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ โดยแต่ละรายจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ 1.คุ้มครองการเสียชีวิตระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท 2.คุ้มครองภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากโรคโควิด19 ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท 3.คุ้มครองกรณีตรวจพบว่าติดเชื้อ ระยะเวลาคุ้มครอง

ประเด็นข่าว

6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท

-ศร. เร่งจัดทำรายชื่อครุในสังกัด สพฐ. จำนวน 600,000 ราย ส่งให้กรมควบคุมโรค ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อนำเข้าระบบจัดลำดับการฉีดวัคซีน ต่อไป

-มาร์ค-ธนัท รัตนสิริพันธ์ หรือ มาร์ค kamikaze อดีตนักร้องวัยรุ่นชื่อดัง โพสต์ภาพถ่ายอาการแพ้ หลังเข้ารับวัคซีนซิโนแวค อธิบายเหตุผลที่เลือกฉีด เพราะสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยช่วงนี้ค่อนข้างสูง เห็นว่า Vaccine ลด Hospitalization, อาการรุนแรงถึงชีวิตได้จริง และเรายังไม่มีความเสี่ยงที่จะฉีด Vaccine ตัวอื่นได้ สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 60 ปี จึงจำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

-แอ๊ด คาราบาว อัฒคิลิเป็ญชวนประชาชนออกมาฉีดวัคซีนโควิด 19 แซ่ร์ประสบการณ์เพื่อนรักติดโควิด บอกอายุ 60 ขึ้น น้่ากลัวมาก ระบุว่า การฉีดวัคซีนหมู่คือทางรอดเดียวของเราที่จะพิชิตโรคร้ายโควิด-19 และจะนำพาประเทศเข้าสู่สภาวะปกติ ทาง รพ.ขอนแก่น จึงวานให้ผมทำคิลิเป็ญช่วยเผยแพร่ในวงกว้าง

-ศิลปิน ปลื้ม ภูมิรพี จำภู เจ้าของซิงเกิล “มีสิทธิ์แคร์ก” ค่ายเก้่าสตาร์กรุ๊ป ส่งก้่าล้งใจผ่านบทเพลง “น้่ากรบเลื้อกาวน” แต่งเองร้องเพลง มอบให้ทีมแพทย์ พยาบาล และ ทีมงาน สู้วิกฤติโควิด 19

-ดาราสาว “ตู่กั จันทรจิรา จูแจ้ง” ได้ออกมาเผยถึงความพร้อมที่ตนเองและครอบครัวเตรียมตัวที่จะรอฉีดวัคซีน โควิด19 ระบุว่า วัคซีนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการฉีดตอนนี้คะ สิทธิ์ที่ผู้ม่ม่มาฉีดควรเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ต้องการฉีดดีกว่าคะ #วัคซีนดีที่่สุดคือวัคซีนที่่ปลอดภัยเรามีและฉีดแล้ว "ระหว่างที่ล้งเล ดิฉ้นขอริบลงหม่อพร้อมก่อนนะคะ แม่จะง้่างน้่าจ้่มตั้งแต่เดือนพ.ค.#วัคซีนที่่ดีที่่สุดคือวัคซีนที่่ปลอดภัย"

-สื่ออินเดียรายงานข่าวหญิงไทยในอินเดียเสียชีวิตหลังจากติดโควิด-19 โดยทางการอินเดียได้เผาศพเธอทันที และไล่ฟ้สดีให้ญาติที่่ไทยเข้าร่วมก่อนจะนำ้ถ้ากระดุกส่งต่อให้สถานทูตเพื่อนำ้ส่งให้ครอบครัวต่อไป

-สำนักการแพทย์ของ กทม. เปิดรับสมัครจิตอาสา ดังนี้ 1.จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล 2.จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน 1669 3.จิตอาสาด้านบริการอาหาร 4.จิตอาสาด้านรับบริจาค 5.จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์ และ 6.จิตอาสาด้านบริการทั่วไป ผู้สนใจสมัครติดต่อสอบถามได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. และสำนักการแพทย์ กทม.

- พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกษตรรา ผบช.น. ชี้แจงกรณี น.ส.ภาดาท์ วรรณนธ์ ส.ส.กทม. เขตพญาไท-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อ้างว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการระบาดจากบ่อนการพนันในพื้นที่ ว่า ข้อเท็จจริงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้มาจากบ่อนการพนัน แต่ติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง

-รมต.ประจำสำนักนายกฯ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ รัตนสูตรเพื่อสร้างขวัญก้่าล้งใจให้กับประชาชน และขจัดปัดเป่าโรคร้าย จากโรคโควิด-19 ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

-ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี สั่งปรับนางกิง อายุ 36 ปี ไม่ใส่แมสก์ไปตลาด 1,000 บาทก่อนจะมีปากเสียงกับแม่ค้าขายผลไม้ เจ้าตัวไม่มีเงิน ผกก.สภ.บางใหญ่ ช่วยออกให้

-พันโทหญิง ชลรัศมิ์ งามวิสุข หรือ ทิพย์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง โพสต์ผ่านบัญชีอินสตาแกรมของตนเองว่า ขณะนี้ติดเชื้อโควิด คาดรับเชื้อจากคุณแม่ฟอกไตที่่รพ. คุณหม่อแจ้งว่าท่านน่าจะได้รับเชื้อมาจากในห้องฟอกไต

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

แต่งตั้งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

สื่อที่่แนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ มติ ครม.)

-ครม. มีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายชุตติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ. ผอ.เฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) รพ.มหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.63 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัตินครบถ้วนสมบูรณ์

ข่าวปลอมสมุนไพรรักษามะเร็ง

สื่อที่่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, mcot)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนข่าวปลอม “ดื่มน้ำสมุนไพรกระชายดำ ผสมไหลเผือก ช่วยแก้ริตสีดวงจุมกและทวาร ผู้มีอาการมะเร็ง” ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ยังม่ม่มีการขึ้นทะเบียนหรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่า กระชายดำและไหลเผือก สามารถรักษาอาการมะเร็งได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้มีโรคประจำตัว ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารเป็นพิเศษ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่่แนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมปลูกกัญชา ตามโครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านระยะที่ 2 ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืน ม.6 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ขณะนี้ทางจ.สกลนครผ่านเกณฑ์การอนุญาตปลูกกัญชา 21 โรงเรือน ได้รับใบอนุญาตแล้ว 14 กลุ่ม

ภาษีความหวาน

สื่อที่่แนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า)

-ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข ประธานเครือข่ายเด็กไทยม่ม่กินหวาน กล่าวว่า การเก็บภาษีความหวานในเครื่องดื่มผสมน้ำตาล ส่งผลให้โรงงานผลิตเครื่องดื่มปรับกระบวนการผลิตที่่เน้นลดการใช้น้ำตาลทรายลง เพื่อหลีกเลี่ยง การจ่ายภาษีความหวานที่่เพิ่มขึ้น จึงเกิดผลดีทางสุขภาพแก่ประชาชน ลดป่วยโรคม่ม่ติดต่อเรื้อรัง มีทางเลือกการบริโภคเครื่องดื่ม รสชาติหวานน้อยแก่ประชาชนมากขึ้น

บุหรี่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, voicetv)

-ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารป้องกันโรคอเมริกา ที่ติดตามผู้สูบบุหรี่ 2,008 คน ระหว่าง ปีค.ศ.1999-2000 และ 2013-2014 พบว่า คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนเวลาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ทุกวัน และคนที่สูบน้อยในแต่ละวัน ในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ทุกวัน โดยในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ทุกวัน มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 50 คนที่สูบบมากกว่า 40 มวนต่อวัน ความเสี่ยงเพิ่ม 178% จึงเชิญชวนให้คนที่สูบบุหรี่ ตั้งใจและลงมือเลิกสูบ ทั้งนี้ หากเลิกสูบไม่ได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถขอคำปรึกษาวิธีเลิกได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร 1600